

CÔNG TY CP CUNG ỨNG NHÂN LỰC
QUỐC TẾ VÀ THƯƠNG MẠI (SONA)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 107/SONA-TCKT

Hà nội, ngày 30 tháng 03 năm 2022

V/v: giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ BCTC2021

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức niêm yết: Công ty CP Cung ứng nhân lực Quốc tế và Thương mại
Mã chứng khoán: SON

Công ty CP Cung ứng nhân lực Quốc tế và Thương mại xin được giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong Báo cáo tài chính năm 2021

- BCTC năm 2021 chưa phản ánh chi phí lãi vay lũy kế do công ty chưa thống nhất được với ngân hàng về mức hỗ trợ lãi suất vay qua nhiều thời kỳ. Nên công ty và ngân hàng chưa thực hiện được việc đối chiếu để xác định khoản lãi vay này. Theo Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 và Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 05/9/2014 hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện việc cổ phần hóa, công ty đã đề nghị các ngân hàng lập hồ sơ dẫn nợ, khoan nợ và xem xét xóa nợ lãi đối với số tiền nợ gốc của công ty. Nhưng đến nay vẫn chưa xử lý dứt điểm được do ngân hàng chưa có hướng dẫn cụ thể về Nghị định và Thông tư này. Công ty tiếp tục làm việc với các ngân hàng và được cam kết hỗ trợ phần lãi vay trong các thời kỳ nếu trả hết nợ gốc, nên trong báo cáo tài chính năm chỉ phản ánh số tiền gốc nợ vay còn lại là 23,959 tỷ.

- Đối với chi phí trả trước lũy kế đến thời điểm 31/12/2021 để xác định kết quả kinh doanh với số tiền là 6,17 tỷ đồng là chi phí phát sinh từ những năm 2009 trước khi cổ phần hóa. Khoản chi phí này là chi phí tạo nguồn đưa lao động đi nước ngoài sẽ được trích và phân bổ theo từng năm.

Tuy nhiên do năm 2011 và 2014 khủng hoảng chính trị tại Libya dẫn đến lao động về nước bất khả kháng, công ty đã phải trả lại toàn bộ phí DVXKLĐ cho người lao động, do đó không còn doanh thu để phân bổ khoản chi phí trả trước này. Các năm tiếp theo do khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế, mặc dù ban lãnh đạo công ty đã cố gắng mở rộng thị trường nhằm tăng số lượng lao động xuất cảnh nhưng cũng chỉ đủ bù đắp các chi phí cơ bản cần thiết chứ chưa có khả năng



để trích và phân bổ khoản chi phí trả trước, dẫn đến khoản chi phí trả trước này vẫn đang được tiếp tục hạch toán theo dõi theo quy định và sẽ phân bổ dần vào các năm tiếp theo.

Công ty vẫn thực hiện việc phân bổ chi phí này dần dần từng năm nhưng phải đảm bảo tình hình hoạt động kinh doanh của công ty ổn định, nhưng trong năm 2021 hoạt động kinh doanh của công ty bị đình trệ và giảm mạnh do dịch bệnh Covid-19 dẫn đến không thể phân bổ giá trị 3.085 tỷ đồng theo như đề xuất của kiểm toán trong Báo cáo tài chính năm 2021.

- Công ty chưa thực hiện các thủ tục đánh giá khả năng thu hồi các khoản công nợ quá hạn làm cơ sở trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, do đây là các khoản nợ từ trước thời điểm cổ phần hóa và chưa được xử lý, công ty đánh giá còn có thể thu hồi được trong tương lai nên không trích lập dự phòng phải thu khó đòi tại thời điểm 31/12/2021.

Xin chân thành cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên
- Phòng TCKT
- Lưu VT, thư ký HĐQT

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Đức Nam

